

# Playtech ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับแพลตตินัมของ GSA สมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรมเกมพนัน

ลอนดอน-24 ม.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์-เฟิร์สท์คอลล์/อินโฟเคสท์

เพลย์เทค (Playtech) ผู้ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมเกมพนันทางออนไลน์ มือถือ ทีวี และตามสถานพนันทั่วโลก มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับแพลตตินัมของสมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรมเกมพนัน (GSA)

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20120515/531552>)

การเป็นสมาชิกของสมาคมจะช่วยให้เพลย์เทคเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเกมพนันทั่วโลกในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกมพนันออนไลน์ (OGC) ของ GSA โดย GSA ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนด นวัตกรรม พัฒนา ส่งเสริม และบังคับใช้มาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกัน นวัตกรรม การศึกษาค้นคว้า และการติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมเกมพนันทั่วโลก

ในฐานะผู้นำรายหนึ่งของตลาดเกมพนัน เพลย์เทคจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกมพนันออนไลน์เพื่อให้ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการ ผู้เล่น และผู้กำหนดระเบียบในวงการเกมพนันได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย เนื่องจากเพลย์เทคคร่ำหวอดด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เกมพนันทั้งแบบออนไลน์ มือถือ และเกมอื่นๆ เช่น คาสีโนโป๊กเกอร์ บิงโก เป็นต้น โดยปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีของเพลย์เทคไปใช้ในเครื่องเล่นเกมพนันมากกว่า 30,000 ชิ้น และในคาสีโนกว่า 50 แห่งที่ให้บริการเกมพนันข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ และประสบการณ์การเล่นเกมพนันได้หลากหลายช่องทาง

นอกจากนี้ โซลูชันการบริหารจัดการข้อมูล (IMS) ของเพลย์เทคยังทำงานในรูปแบบของแพลตฟอร์มเปิดที่สามารถ

ผนวกรวมคอนเทนต์จากผู้ผลิตอิสระรายอื่นๆ เพลย์เทคยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับในประเทศต่างๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน ฟินแลนด์ และกำลังจะเจาะตลาดฮอลแลนด์โดยจับมือกับฮอลแลนด์ คาสีโน (Holland Casino) ในเร็ววันนี้

ประสบการณ์อันซ้ำซ้อนในอุตสาหกรรมเกมพนัน ประกอบกับความรอบรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของตลาดต่างๆ ทำให้เพลย์เทคสามารถช่วย GSA กำหนดมาตรฐานเกมพนันออนไลน์ ซึ่งจะนำพาผลประโยชน์มาสู่อุตสาหกรรมเกมพนันโดยรวม

นายเชย์ เซเจฟ (Shay Segev) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเพลย์เทค กล่าวว่า “เพลย์เทคพร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับ GSA และเราก็ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเป็นสมาชิกระดับแพลตฟอร์มของ GSA เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์อันกว้างขวางในอุตสาหกรรมเกมพนันของเราจะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเกมพนันของ GSA เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมเกมพนันทั้งวงการ รวมถึงช่วยให้เราสามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มเปิดของเรา และรับประกันความสามารถในการผนวกรวมแพลตฟอร์มเข้ากับคอนเทนต์ของผู้ผลิตอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้กำกับดูแลตลาด

นายปีเตอร์ เดแรดต์ (Peter DeRaedt) ประธานบริหาร GSA กล่าวว่า “การที่เพลย์เทคเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ถือเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยส่งเสริมแผนเชิงกลยุทธ์ของเรา ตลอดจนช่วยรับรองบทบาทของเราในวงการเกมพนันอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสมาชิกระดับแพลตฟอร์ม บวกกับประสบการณ์อันกว้างขวาง และความรอบรู้ในตลาดเกมพนันแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพลย์เทคจะกลายเป็นผู้นำของ OGC โดยขณะนี้ OGC เพิ่งจะเริ่มดำเนินงานสร้างมาตรฐานเกมพนันทางออนไลน์ และ GSA ก็สนับสนุนองค์กรธุรกิจที่มีความคิดคล้ายกับเราให้เข้ามาร่วมกับสมาคม เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นสามารถนำเสนอข้อมูลโดยตรงต่อการพัฒนาเกมพนันออนไลน์ในอนาคตได้ด้วย

เกี่ยวกับเพลย์เทค

เพลย์เทค เป็นผู้พัฒนาคอนเทนต์ และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมเกมพนันทั้งแบบออนไลน์ และตามสถานพนัน รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือต่างๆ เช่น บริการด้านการตลาด โสสตึง และบริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัทนำเสนอซอฟต์แวร์แบบบูรณาการหรือโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมทางออนไลน์ บรอดคาสต์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้เพียงบัญชีเดียว

ผู้ซื้อลิขสิทธิ์รายใหม่ของเราประกอบด้วยผู้ให้บริการออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องการอัปเดตหรือขยายบริการเพิ่มเติม ผู้ประกอบการคาสิโน หน่วยงานที่รัฐบาลสนับสนุนอย่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงผู้ประกอบการกิจกรรมนันทนาการรายใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับใหม่

เพลย์เทค ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และจดทะเบียนในตลาดหุ้นลอนดอน บริษัทมีพนักงานกว่า 3,000 คนใน 12 ประเทศ แอปเกมพ่นหลักๆของบริษัทประกอบด้วยคาสิโน ป็อกเกอร์ บิงโก เกมพ่นกีฬา เกมพ่นแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกมเบาสมอง และเกมเสียงโชค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เพลย์เทค จำกัด

โทร. +44(0)20-7861-3232

มอร์ไวเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รอน ฮอฟแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

c/o Pelham Bell Pottinger

อดัม เคย์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +44(0)1624-645954

บริษัท Pelham Bell Pottinger

เดวิด รีเดลล์ / ออลลี สกอตต์/ กาย สการ์โบโรห์

โทร. +44(0)20-7861-3232

แหล่งข่าว: เพลย์เทค